



ประกาศกรมสุขภาพจิต  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  
หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครบุคคล  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ หน่วยงานโรงพยาบาลยุวประสาท  
ไวทโยปถัมภ์นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

**ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์**

<b>ลำดับที่</b>	<b>เลขประจำตัวสอบ</b>	<b>ชื่อ - สกุล</b>
๑	๐๐๐๐๑	นางสาวนทีกานต์ อธิมุตติกุล

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป  
แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน  
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด  
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด


๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง  
เป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ที่ตั้ง ๖๑ ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๙ ตำบลปากน้ำ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยเริ่มจ้าง  
เป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและถูกเรียกให้มารายงานตัวต้องพิมพ์หลักฐานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโค  
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการรายงานตัวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่  
โดยระบุชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวา  
ของเอกสาร

ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีและถูกเรียกให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ จะต้องยินยอมให้ตรวจสอบประวัติฯ จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทวิศักดิ์ สิริรัตน์เรขา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต